






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

29 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 กัญชา	
กัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้ทำแผนการศึกษาวิจัย การใช้สารสกัด CBD ชนิดหยอดใต้ลิ้น เพื่อลดอาการถอนเมทแอมเฟตามีน จากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ CBD ที่ช่วยคลายวิตกกังวล ช่วยให้ผ่อนคลายลดอาการทางจิต ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ติดยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนและเกิดอาการถอนยา และปัจจุบันยังไม่มียาที่มีประสิทธิภาพที่ดี ทำให้ผู้ป่วยมีการเสพยาซ้ำ หากได้ผลดีจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดรักษาผู้ติดยาบ้าและเมทแอมเฟตามีน ลดการกลับไปเสพยาซ้ำ ลดการนำเข้ายาในการรักษาจากต่างประเทศ	
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
ประเด็นสำคัญ 1. วัคซีนโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ,แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน,แนวหน้า ,thailandplus, hfocus) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และนพ.เฉลิมกุล อภิคุณโยภาส กรรมการบริหารสมาคม โรงพยาบาลเอกชน แลกผลความร่วมมือการฉีดวัคซีนโควิด 19 ฝาสี่แดงเข็ม ในเด็ก 6 เดือน-4 ขวบ โดยมีรพ.เอกชนที่เข้าร่วมฉีดวัคซีนครั้งนี้ 46 แห่ง ประกอบด้วย กทม. 27 แห่ง ปริมณฑล 9 แห่ง และต่างจังหวัด 10 แห่ง ซึ่งรพ.จะไม่คิดค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่ม ผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีนสามารถโทรมานัดหมายที่รพ.เอกชน และสอบถามรายชื่อ รพ.ที่เข้าร่วมบริการได้ที่หมายเลข 1422 2. สายพันธุ์โควิด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า - ดร.มาเรีย ฟาน เคอร์คอฟ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคของภารกิจโควิด 19 องค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงสถานการณ์ระบาดของโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย XBB และ BQ.1 หลัง WHO และภาคีทั่วโลกติดตามโอไมครอนกลายพันธุ์สายพันธุ์ย่อยมากกว่า 300 สายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกใกล้ขีด พบมากกว่า ร้อยละ 80 ของตัวอย่างที่ส่งมาถอดรหัสพันธุกรรมที่ห้องปฏิบัติการทั่วโลก ยังคงเป็นโอไมครอนสายพันธุ์ BA.5 ทั้งนี้ จากการถอดรหัสพันธุกรรมพบสายพันธุ์ย่อย XBB และ BQ.1 มีการเติบโตแพร่ระบาดเหนือกว่าโอไมครอนทุกสายพันธุ์ แต่ขณะนี้ยังอยู่ในระดับต่ำคือเพิ่มจำนวนอย่างช้าๆ เมื่อเทียบกับ BA.5 และทั่วโลกยังไม่มียาอาการรุนแรงต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังไม่เฝ้าติดตามการระบาดของทุกสายพันธุ์ย่อยใกล้ขีด มีการตรวจด้วย ATK และวิธี PCR และการถอดรหัสพันธุกรรมตามปกติ และวัคซีนยังมีประสิทธิภาพเช่นเดิมในการป้องกันเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต 3. ผู้ป่วยลองโควิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า - สหรัฐทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อรักษาผู้ป่วยลองโควิด ซึ่งพบว่ามีมากกว่า 200 อาการหลังติดเชื้อ ตั้งแต่อ่อนล้า เกิดความบกพร่องทางร่างกาย มีอาการปวด มีไข้และใจสั่น ที่อาจเป็นอยู่นานหลายเดือนหรือหลายปี	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
การถ่ายโอน รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, hfocus, pptvhd36, thaigov, thailandplus) - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รก.รองปลัด สธ. กล่าวถึง ความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนาถาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และ รพ.สต. ว่า ดำเนินการเพิ่มอีก 2 จังหวัด คือ พะเยา 55 แห่ง และเชียงใหม่ 62 แห่ง รวมถ่ายโอนภารกิจแล้ว 11 จังหวัด 942 แห่ง โดยในการถ่ายโอนรอบปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา มีบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจของ สอน./รพ.สต. ถ่ายโอนไปด้วยรวม 1,365 ราย (ปฏิบัติงานในสสจ. รพศ. รพท. รพช. และ สสอ.) ทำให้กระทบต่อกรอบอัตรากำลังของหน่วยบริการในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ จึงได้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายก อบจ. ทุกแห่ง แจ้งแนวทางการถ่ายโอน	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุคลากร ปีงบประมาณ 2567 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการของสธ. กรณีไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงานใน สอน./รพ.สต. หากผู้บังคับบัญชาไม่เห็นชอบ ให้ทำเรื่องโอนย้ายตามปกติ โดย อบจ.ต้องมีตำแหน่งรองรับ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธาน และพยานในพิธีส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ.กำแพงเพชร</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ChiangmaiNews)</p> <p>-อบจ.แม่ฮ่องสอน เตรียมรับการถ่ายโอน รพ.สต.และสอน. เข้ามาในสังกัด โดยเบื้องต้นมี รพ.สต.แจ้งความประสงค์โอนภารกิจ มายังอบจ. จำนวน 6 แห่ง จากทั้งหมด 72 แห่ง</p>	
<p>อุทกภัย</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย</p> <p>-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และประชาชนพื้นที่หลังน้ำลดเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัย ด้วยการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี 3 ขั้นตอน ลดปัญหาเชื้อราสะสม 1.พื้นผิววัสดุที่พบเชื้อราให้ใช้กระดาษทิชชูแผ่นหนาและขนาดใหญ่ หรือกระดาษหนังสือพิมพ์พรมน้ำให้เปียกเล็กน้อย เช็ดพื้นผิวไปในทางเดียว แล้วทิ้งลงในถังขยะที่ปิดมิดชิด 2.ใช้กระดาษทิชชูแผ่นหนาและขนาดใหญ่ หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำผสมสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดซ้ำในจุดที่มีเชื้อราอีกครั้ง และ 3.ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา เช่น น้ำส้มสายชู 5-7% หรือแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 60-90% เช็ดทำความสะอาด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ejan</p> <p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.รองปลัดสธ. ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์กรณีสถานการณ์น้ำท่วมอุทกภัยและดินโคลนถล่ม กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมยังเหลือในพื้นที่ 21 จังหวัด ระดับน้ำกำลังลดลง และนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยให้ระมัดระวังไฟฟ้าช็อต หากมีปลั๊กไฟถูกน้ำท่วมห้ามเปิดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟ ควรให้ช่างไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้งาน นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาด เพื่อป้องกันหนู หรือสัตว์มีพิษเข้ามาในบ้าน และป้องกันโรคที่มักจะพบหลังน้ำลด ได้แก่ อูจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกสะอาด เพื่อป้องกันเท้าสัมผัสน้ำโดยตรง ระมัดระวังอย่าให้ยุ่งกั</p>	
<p>จับเครือข่ายขายยาแก้อไผดกม.</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, nationtv., pptvhd36, newtv.)</p> <p>- บก.ปคบ.พร้อมด้วยนพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อัย. ภ.ญ.วรสุดา ยุงทอง ผอ.กองยา ร่วมกันแถลงผลจับกุมเครือข่ายร้านยาที่ลักลอบขายยาแก้อไผดให้เยาวชน หลังเข้าตรวจค้นเครือข่ายร้านยา 3 เครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปทุมธานี จำนวน 19 จุด พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 20 คน ส่วนใหญ่ใช้พนักงานขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร พร้อมของกลาง ยาแก้อไผด ยาแก้แพ้ และยาแคปซูลเขียวเหลือง กว่า 35 รายการ มูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาท โดยร้านขายยาทั้ง 3 เครือข่าย ขออนุญาตเปิดร้านขายยาหลายแห่ง เพื่อรับโควตาซื้อขายยาแก้แพ้ แก้อไผด ในปริมาณมาก มาขายให้กลุ่มเยาวชน และขายมากกว่า 3 ขวดต่อครั้งซึ่งเกินกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ผู้ขายไม่ใช่เภสัชกร เบื้องต้นจะดำเนินคดีผู้ต้องหา 2 คนในข้อหาร่วมกันขายยาปลอมและร่วมกันย้ายสถานที่เก็บยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่เหลืออีก 18 คนจะถูกดำเนินคดีในข้อหาประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมฯ โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>-พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. กล่าวว่า การปลดล็อกพืชกระท่อม ออกจากยาเสพติดประเภท 5 ในช่วงที่ผ่านมาทำให้คนบางกลุ่มโดยเฉพาะเยาวชน ใช้โอกาสนำเอากระท่อมไปใช้เป็นส่วนผสมกับยาแก้แพ้แก้ไอ หรือยาแก้ปวดในลักษณะสารเสพติดที่เรียกว่า 4x100 บก.ปคบ.จะดำเนินกวาดล้างจับกุมร้านขายยาที่กระทำผิดให้ถึงที่สุด และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หากพบเห็นการกระทำความผิดแจ้งได้ที่ สายด่วน ปคบ. 1135 หรือเพจ ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค</p> <p>ด้าน ภก.ปริษา พันธุ์วิเศษ อนุนายกสภาเภสัชกรรมคนที่ 2 กล่าวว่า ปัจจุบันยังพบว่ามีกรจับกุมร้านขายยาที่ลักลอบขายยาแก้ไอ, ยาพาราเซตามอลให้กับเยาวชนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง และผู้ขายยาไม่ใช่เป็นผู้มีความรู้เรื่องยาโดยตรง ซึ่งจะมีความผิดทั้งใน พรบ.ยาฯ คือขายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ มีโทษปรับ และจะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรมฯ คือ ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (การขายยา) โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษสูงปรับ 30,000 บาท หรือจำคุก 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอให้เภสัชกรที่ไม่ได้อยู่ประจำตลอดเวลา สอดส่องกำกับดูแลให้มีการขายยาให้ถูกต้องตามที่ พ.ร.บ.ยาฯ กำหนด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน</p>	
<p>องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพ.เทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ChiangmaiNews, ThaiGov)</p> <p>-ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก. รองปลัด สธ. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรับมอบนโยบายการพัฒนาการดำเนินงานของโรงพยาบาล พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ บ้านเมืองไทย จากนั้นองคมนตรีและคณะเยี่ยมชม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นิทรรศการ และมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วย จำนวน 20 คน</p> <p>กรมสบส.ตรวจสอบคลินิกค้าประเวณี</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, workpointtoday, hfocus, thaolandplus, mcot)</p> <p>-จากกรณี บก.ปคม. เข้าตรวจค้นคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่ง ย่านบึงกุ่ม ซึ่งได้รับเบาะแสว่ามีการลักลอบค้าประเวณี โดยอาศัยการประกอบกิจการคลินิกเวชกรรมบังหน้านั้น นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ได้สั่งการพนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย และกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า คลินิกดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลในชั้นที่ 1 จากข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคม.ได้ล่อซื้อประเวณีในชั้นที่ 2 ของอาคาร ซึ่งมีทางเข้าแยกกัน ไม่ผ่านบริเวณจุดบริการของคลินิก และมีได้เข้าไปรับบริการในระยะเวลา 13.00 - 20.00 น.ที่คลินิกได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ เบื้องต้นจึงไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อย่างไรก็ตาม สบส.จะออกคำสั่งเรียกตัวผู้ประกอบการและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรม กับสถานพยาบาลและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ทั้งนี้ หากพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายแจ้งได้ที่สายด่วน สบส.1426 หรือที่ สสจ. ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>ตรวจโรคจิตเวชก่อนรับทำงาน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- สวรส.จัดเวทีเสวนา ปิดช่องว่างสร้างโอกาสเพิ่มความเป็นธรรมกับประเด็นสุขภาพจิตจิตเวชและจิตสังคม โดยนพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับประเด็นข้อกำหนดให้คนที่เข้ารับราชการต้องตรวจสุขภาพจิตก่อน เพราะบางคนเป็นโรคซึมเศร้าที่รักษาแล้วก็กลับไปทำงานได้ การตรวจสุขภาพจิตก่อนทำงานจะทำให้เกิดการตีตรา และประสิทธิภาพของการตรวจแทบไม่มีประโยชน์ เพราะส่วนใหญ่ไม่มีอาการตอนที่ตรวจ และส่วนใหญ่กว่า 90% มักจะป่วยหลังจากที่เข้ารับราชการแล้ว หน่วยงานต้องเข้าใจ</p> <p>นายพรชัย เมธาภรณ์พงศ์ ผอ.สำนักกฎหมาย ก.พ. กล่าวว่า ได้ปรับปรุงร่างกฎ ก.พ.ฉบับใหม่ และผ่านความเห็นชอบจากกรม. ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งขั้นตอนดำเนินการ ก.พ.ได้สอบถามความเห็นส่วนราชการทุกแห่งเพื่อเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแพทย์ สธ. จากนั้นจะมีการกำหนดโรคที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรคทางกาย และกลุ่มโรคทางจิต ซึ่งโรคทางจิตเนื้อหาที่ปรากฏในร่างกฎ ก.พ. จะใช้คำว่าเป็นโรคจิต (cyclosis) และโรคอารมณ์ผิดปกติที่ปรากฏอาการเด่นชัดรุนแรงและเรื้อรัง ที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง ก.พ.ได้กำหนดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์ตรวจร่างกาย ที่ผ่านมานหน่วยงานราชการอื่นๆ ก็ได้กำหนดโรคจิตเวชไว้ในกฎการรับสมัครบุคลากร.</p>	
<p>โรคซึมเศร้าระบาดทั่วโลก</p> <p>ลื่อนำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ คอลัมน์ สมาร์ทไลฟ์</p> <p>- เสนอบทความเกี่ยวกับ โลกดิจิทัลในปัจจุบันที่ช่วยให้คนมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น แต่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนทั่วโลก โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นที่พบว่ามียุทธการฆ่าตัวตายสูงขึ้นจนน่าตกใจ สาเหตุที่ส่วนหนึ่งมาจากโรคซึมเศร้า โดยข้อมูลล่าสุดจากกรมสุขภาพจิต ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยซึมเศร้ารายใหม่กว่า 30,000 คน ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยซึมเศร้ามากถึง 1.5 ล้านคน สถิติการฆ่าตัวตายสูงเกือบ 5,000 คน ไม่รวมจำนวนผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มีถึงปีละ 53,000 ราย.</p>	
<p>15 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thereporters thailandplus)</p> <p>-สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดงาน 15 ปี สุขภาพแห่งชาติ “พลังภาคีสร้างสังคมสุขภาวะ” ระหว่างวันที่ 27-28 ต.ค. 2565 โดยมีการถ่ายทอดผ่านเวที เรื่องเล่ารูปธรรม “พลังภาคีสร้างสังคมสุขภาวะ” นำเสนอประสบการณ์การขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ การผลักดันและขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพของพระสงฆ์ เกิดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560, การทำงานของภาคประชาสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด 19, การใช้อย่างสมเหตุผล, การจัดการโภชนาการในเด็กและเยาวชน และการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประกาศแบบ 3 สารคือ สารไกลโฟเซต ลดลงการนำเข้าได้ 78% สารคลอร์ไพริฟอสและ3.สารพาราควอต ลดการนำเข้าได้ 100%</p>	
<p>แนะสัญญาณเตือนภาวะหลอดเลือดสมอง</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Organization: WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันโรคหลอดเลือดสมองโลกหรือวันอัมพาตโลก (World Stroke Day) ประเด็นการรณรงค์ในปี 2565 คือ “Minutes can save lives: Learn the signs, Say it’s a stroke Save #Precioustime” มุ่งเน้นเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง และเข้าถึงการรักษาพยาบาลฉุกเฉินอย่างทันท่วงที ลดความพิการหรือเสียชีวิตได้ โดยสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองตามหลักการ F.A.S.T มีดังนี้ F (Face) ใบหน้าชาหรืออ่อนแรง หน้าเบี้ยว มุมปากตกข้างหนึ่ง ตามัวเห็นภาพซ้อน A (Arm) แขนหรือขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง ยกแขนหรือขาไม่ขึ้นหรือยกได้น้อยลง กำมือได้ลดลง ชาตามแขนขาหรือรู้สึกน้อยลง เดินเซ S (Speech) พูดลำบาก พูดไม่ชัด มึนงงสับสน และมีปัญหาในการพูด T (Time) ต้องรีบไป รพ. โดยเร็วที่สุด อย่างช้าภายใน 4 ชั่วโมง โทรสายด่วน 1669</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคลมหลับ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus -สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เผยโรคลมหลับ (Narcolepsy) เป็นโรคที่มาจากปัญหาการนอนหลับเรื้อรังง่วงนอนตลอดเวลา หลับได้โดยไม่รู้สึกตัว ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แนะนำควรปรึกษาแพทย์</p>	
<p>สปสช.แจงสิทธิประโยชน์รากฟันเทียม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv -ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึง บริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ไม่มีฟันทั้งปากในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 ก.ค. 2567 ว่า ขณะนี้การทำฟันเทียมเป็นสิทธิประโยชน์ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ คือบัตรทอง ประกันสังคมและข้าราชการแล้ว ส่วนของรากฟันเทียมยังมีเฉพาะสิทธิบัตรทอง และมีเงื่อนไขคือสูญเสียฟันทั้งหมดของขากรรไกรบน และ/หรือขากรรไกรล่าง และมีการละลายตัวของกระดูกขากรรไกรมากจนไม่สามารถใส่ฟันเทียมตามวิธีปกติได้ หรือใส่ฟันปลอมทั้งปากแล้วหลวม/หลุดและทันตแพทย์ไม่สามารถแก้ไขได้</p>	
<p>34ร.ต้นแบบสู้ฝุ่นพิษจิ๋ว สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด สยามรัฐ) - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับกทม.และภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ-ไทยพีบีเอส สำนักการศึกษา และห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็มเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดกิจกรรมเปิดตัวและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (พีเอ็ม 2.5) โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 34 โรงเรียน อยู่ในสังกัดกทม. 33 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1 โรงเรียน</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ -คำแนะนำว่าต้นบานเย็นมีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็ง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงว่า ต้นบานเย็นไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งในมนุษย์ได้ ถูกนำมาใช้ในตำรับยาสมุนไพรโดยเฉพาะส่วนหัวหรือรากมีสรรพคุณ เช่น ลดไข้ ลดอาการอักเสบ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ -อันตรายจากการโทรทางไลน์ ทำให้เกิดเรื่องอกในสมอง สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ยังไม่มีการศึกษายืนยันถึงผลของสัญญาณดังกล่าวว่าจะทำให้เกิดเรื่องอกในสมอง</p>	
<p>ภัยหนาว สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv. -พนักงานสอบสวน สภ.กระซอน จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิต ภายในบ้านพักกลางทุ่งนา พบนางบัว ประวัตติกลาง อายุ 60 ปี นอนเสียชีวิตบนที่นอน คาดสภาพอากาศหนาวลงฉับพลัน ทำให้ช็อกเสียชีวิต</p>	
<p>ค้นพบสารสกัดจากเปลือกมังคุด ต้านสมองเสื่อม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐกิจ -ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล อาจารย์แพทย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ วิชาชพยาบาล ม.มหิดล ค้นพบสารสกัดแซนโทน จากเปลือกมังคุด มีฤทธิ์ป้องกันการตายของเซลล์สมองจากสารชักนำ สามารถต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาทที่ช่วยเรื่องความจำในหลอดทดลอง และทำให้สัตว์ทดลองมีความจำและอารมณ์ที่ดีขึ้น ไม่เกิดพิษต่อร่างกาย ทำให้สามารถพัฒนาเป็นยา และวิจัยต่อยอดเพื่อการป้องกันและรักษาภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สธ. และได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ</p>	
<p>ฝีดาษลิง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์ -ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่า 13 ประเทศในภูมิภาค ยืนยันผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงสะสมอย่างน้อย 6,883 คน นับตั้งแต่ต้นปีนี้ และเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 173 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตที่ระดับ 2.5% ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเรียกร้องการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจโรคของห้องปฏิบัติการ และการจัดลำดับทางพันธุกรรมสำหรับโรคฝีดาษลิง หลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ</p>	